

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SXD-QLCLXD
V/v đính chính Báo cáo số
113/BC-SXD ngày 14/7/2023
của Sở Xây dựng Đồng Nai về
tổng kết tháng hành động về
ATVSLĐ năm 2023

Đồng Nai, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Hóa An (Địa chỉ: Khu phố Cầu
Hang - Phường Hóa An - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai)

Ngày 14 tháng 7 năm 2023 Sở Xây dựng đã gửi Báo cáo số 113/BC-SXD về việc Tổng kết tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến các cơ quan, đơn vị, đối tượng kiểm tra liên quan; Tuy nhiên do lỗi đánh máy nên ghi nhầm một số nội dung tại **mục 2.5** Mỏ đá Thạnh Phú 2, Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hóa An thuộc **mục IV**. Kết quả kiểm tra. Nay Sở Xây dựng đính chính lại như sau:

a. Công tác đã thực hiện:

Kiểm tra tại thực địa: Khai trường mỏ đá Thạnh Phú 2 cơ bản tuân thủ đầy đủ các quy trình công nghệ khai thác đã được duyệt về mở vỉa và trình tự khai thác, các thông số hệ thống khai thác, đường vận chuyển, bãi thải tạm. Cụ thể:

+ Công tác khoan: Tại mỏ đều có đầy đủ quy trình vận hành máy khoan. Bình chịu áp lực khí nén đã được kiểm định.

+ Xúc bốc, vận chuyển tại mỏ: Công nhân vận hành máy đào (cuốc) có bằng nghề và được tập huấn về an toàn lao động hàng năm.

+ Công ty đã xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hàng năm và đã tổ chức huấn luyện ATVSLĐ theo nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

+ Công ty đã thực hiện các loại báo cáo định kỳ về công tác an toàn vệ sinh lao động, tai nạn lao động với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh.

+ Công ty đã trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động: quần áo bảo hộ lao động, giày vải, găng tay vải, khẩu trang, kính trắng, nút tai, có lập sổ cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân nhưng chưa cho người lao động ký nhận đúng theo quy định.

+ Đường vận chuyển chính lên xuống mỏ đảm bảo độ dốc dọc. Chỗ góc cua đều có bố trí ụ đá mi thoát hiểm. Có đầy đủ rãnh thoát nước 2 bên đường, có biển báo dọc tuyến đường. Công ty thường xuyên duy tu sửa chữa tuyến đường này để đảm bảo an toàn.

+ Khu vực bờ mỏ kết thúc phía Tây có để lại đai bảo vệ. Mép tầng trên cùng có hàng rào, biển báo đầy đủ cả phía chân tầng và mép tầng.

+ Khu vực chế biến có 03 tổ hợp nghiền sàng. Tại vị trí mỗi tổ hợp có treo quy trình vận hành và nội quy an toàn làm việc của máy. Tại thời điểm kiểm tra các tổ hợp

này có lắp và vận hành đầy đủ hệ thống tưới nước tại phễu cấp liệu, phun sương tại các đầu cân bằng tải để giảm thiểu bụi trong quá trình chế biến

+ Công ty có thực hiện công tác tự kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động.

+ Công ty được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận số 07/2022/GP-SCT ngày 03/11/2022 về việc được phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Thạnh Phú 2.

+ Công ty đã ban hành Quyết định quy định về nhiệm vụ của tổ mìn, thợ mìn và việc đảm bảo an toàn trong bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Người quản lý, thợ mìn, người phụ trợ đã tham gia tập huấn kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp và được Sở Công Thương sát hạch, cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021.

b. Tồn tại:

+ Rà soát đề trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động và mở sổ theo dõi cấp phát, cho người lao động trực tiếp ký nhận vào sổ theo quy định tại Điều 23 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015. Thường xuyên nhắc nhở người lao động sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được cấp phát.

+ Chưa bố trí cán bộ có chuyên môn y tế hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng thực hiện công tác y tế doanh nghiệp và tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu cho toàn bộ người lao động theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế.

+ Chưa thực hiện báo cáo hoạt động y tế cơ sở theo quy định tại Phụ lục 8 Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế và lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động theo quy định tại Phụ lục 1 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Trên đây là nội dung chính Báo cáo số 113/BC-SXD ngày 14/7/2023 của Sở Xây dựng Đồng Nai về tổng kết tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Sở: Công Thương, LĐ-TB&XH; Y Tế;
- BGĐ SXD;
- Văn phòng sở (đăng lên trang TTĐT);
- Lưu: VT, QLCLXD.Nam

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Minh Hoàng